

# NĂM THÁNH CHEVALIER

## tháng 7 năm 2023



### CHEVALIER, TRONG THỜI CỦA NGÀI...

#### Cuộc đời của Ngài:

Trong chủng viện ở Bourges, Jules đã kết bạn với một vài bạn học những người trong số đó là Emile Maugenest và Charles Piperon. Ngài tin chắc rằng một nhóm nhiệt thành, được đào tạo tốt và có một nền linh đạo vững chắc, sẽ có khả năng “chiến đấu với chủ nghĩa vị kỷ và sự vô cảm” đã xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa Kitô. (Rules 1857; *Meditations for each day of the year, according to the Spirit of The Sacred Heart*, vol.1)

#### Lời của Ngài:

*Con người được tạo thành từ cùng một dòng máu và thể thức, mặc dù có nhiều bộ phận khác nhau, nhưng vẫn là một thân thể và cùng thân thể. Trái Tim trao ban sự sống cho mọi chi thể trong thân thể này chính là Trái Tim Chúa Giêsu. Chỉ có Trái Tim này kết hiệp chúng ta với Chúa. Ngay khi chúng ta xa cách nhau, chúng ta đã đánh mất cảm thức đích thực nơi mối tương quan con người đồng loại cùng với sự sống thiêng liêng mà chính Chúa Giêsu là cội nguồn... Trái Tim thánh thiêng đó là tâm điểm thu hút mọi trái tim khác. (Article in The Messenger of the Sacred Heart of Jesus, vol. 7, June 1865; p. 529).*

### CHEVALIER, NGÀY HÔM NAY...



“*Biểu lộ Thánh Tâm Chúa*” cho mọi người, đó thực sự là điều mà Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, đã làm trong suốt cuộc đời sứ vụ công khai của Người...Chevalier nói: “...Ở khắp mọi nơi, Ngài thể hiện một sự dịu dàng không ngừng nghỉ, một sự đồng cảm dịu hiền, có khả năng chạm đến những con tim cứng cõi nhất; Người không xua đuổi bất cứ ai; dù là những người bé mọn, quyền thế, nghèo hèn, hay tội lỗi, tất cả đều quy tụ quanh Người...” (Manuscripts on the Holy Heart of Jesus, Fontes MSC, series 1, vol. 4, p.147). Đức Giêsu đến để biểu lộ cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu kỳ diệu và có sức biến đổi; để tăng sức cho chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Chúa tình yêu. (*Fifteen Days Prayer with Jules Chevalier*, p.20).



# NĂM THÁNH CHEVALIER

## tháng 7 năm 2023

### CHEVALIER, NGÀY HÔM NAY...

Sau khi đáp lại tiếng Chúa mời gọi các môn đệ “Hãy đến”, Chevalier và các huynh đệ của Ngài sẵn sàng “Ra Đi” khắp nơi để chia sẻ tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu, “*Ametur ubique!*” (*Meditations I*, p.517). Và với tư cách là thành viên của Gia đình Chevalier, chúng ta cũng được mời gọi sống phương châm của mình giống như họ. Đáp lại lời mời gọi này luôn bao gồm những thách thức về sự bất an và không rõ ràng, khi phải bước ra khỏi vùng an toàn của chúng ta. Thông thường, chúng ta phải đối diện với những giới hạn khác nhau trong thực tại và những yếu đuối ta. Khi đối mặt với những thử thách như vậy, điều gì tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta để tiếp tục sứ vụ của mình? Chúng ta trông cậy vào tình yêu Chúa hay cậy dựa vào khả năng của mình? Hôm nay, chúng ta được mời gọi đáp lại tiếng gọi của Thánh Tâm Chúa Giêsu với một niềm tin sâu xa hơn vào tình yêu của Thiên Chúa. Cùng với Cha Chevalier, chúng ta thưa rằng: Cũng giống như Mẹ Maria... “*Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin cho ý Chúa được hoàn thành.*” Và giống như Thánh Phêrô, “*Vâng lời Thầy, con xin thả lưới.*” (*Missio ad gentes*, tr.94).



### CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Lạy Chúa Giêsu Kitô,  
xin Thần Khí Chúa ban cho chúng con được  
thông phần vào tình yêu của Chúa dành cho  
Đấng Tạo Hóa và cho toàn thể nhân loại,  
để trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh,  
chúng con luôn vâng theo thánh ý Chúa mà thi  
hành sứ mạng cách rộng lượng và vô vị lợi.

Trong những lúc nguy khốn,  
xin Thần Khí Chúa thêm sức cho chúng con để  
tín thác vào tình yêu Chúa sâu sắc hơn,  
để tâm hồn chúng con lại tràn đầy  
nhiệt huyết và tình yêu trong thực thi sứ vụ  
Chúa trên trần gian này.  
Amen.

(from 100 Prayers, no.6)

